

รัฐสภาสหราชอาณาจักรได้ให้ความเห็นชอบต่อร่างข้อตกลง การออกจากสหภาพยุโรป (EU Withdrawal Agreement)



หลังการเลือกตั้งทั่วไปของสหราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่ส่งผลให้นายบอริส จอห์นสัน หัวหน้าพรรคอนุรักษนิยม (Conservative Party) ได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง ภายใต้การใช้นโยบายหาเสียงหลักคือดำเนินการ Brexit ให้แล้วเสร็จ (Get Brexit Done) โดยในการแถลงนโยบายเพื่อเปิดสมัยประชุมรัฐสภาของพระราชินีเอลิซาเบธ (Queen Speech) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่เป็นการกล่าวถึงนโยบาย/กฎหมายสำคัญของรัฐบาลที่จะเร่งผลักดัน มีการกล่าวถึงร่างข้อตกลงการออกจากสหภาพยุโรป (EU Withdrawal Agreement) เพื่อให้สหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรปภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 รวมอยู่ด้วย

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (House of Commons) ได้มีมติผ่านร่างข้อตกลงการออกจากสหภาพยุโรป (Withdrawal Agreement) ในขั้นตอนการพิจารณารายละเอียดของสภาผู้แทนราษฎร (Second Reading) โดยได้รับคะแนนเห็นชอบ 358 เสียง ไม่เห็นชอบ 234 เสียง ซึ่งจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแก้ไขรายละเอียดร่างข้อตกลงฯ เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎร (House of Commons) และสภาขุนนาง (House of Lord) พิจารณารายละเอียดก่อนที่จะออกเป็นกฎหมายต่อไป ซึ่งคาดว่าจะระยะเวลาในการพิจารณาขั้นต่อไปจนถึงการออกเป็นกฎหมายจะสามารถดำเนินการได้ทันสิ้นเดือนมกราคม 2563 นี้ ทั้งนี้ รัฐสภาสหภาพยุโรปมีกำหนดจะให้สัตยาบันต่อร่างข้อตกลงฯ ในวันที่ 29 มกราคม 2563 และมีเวลา 2 วันสำหรับสหราชอาณาจักรที่จะตัดสินใจดำเนินการลงนามให้แล้วเสร็จในวันที่ 31 มกราคม 2563 ตามที่ได้ตกลงไว้

นายบอริส กล่าวว่าการดำเนินการเรื่อง Brexit อย่างเข้มข้นจะเป็นการส่งสัญญาณต่อสหภาพยุโรปให้เห็นว่าสหราชอาณาจักรพร้อมที่จะเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดกับสหภาพยุโรปอย่างเช่นที่ผ่านมา ในขณะที่ นายเจอร์มี โคบิน หัวหน้าพรรคแรงงาน (Labour Party) เห็นว่าผลการลงคะแนนเสียงอาจเกิดจากความต้องการที่จะข้ามผ่านทางตันและเคารพเสียงข้างมากเพื่อให้สหราชอาณาจักรเดินหน้าต่อไปถึงแม้จะยังเห็นว่าร่างข้อตกลงฯ ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ในขณะนี้ โดยให้ความเห็นว่าร่างข้อตกลงฯ จะส่งผลกระทบต่อสิทธิในการทำงาน ความได้เปรียบในการจัดทำความตกลงการค้าต่างๆ รวมถึงข้อตกลงในอนาคตร่วมกับสหรัฐอเมริกาที่สหราชอาณาจักรอาจสูญเสียระบบประกันสุขภาพ (National Health Service) ซึ่งจะทำให้ค่ารักษาพยาบาลและค่ายาสูงขึ้นในอนาคต และเชื่อว่าสหราชอาณาจักรจะสามารถมีข้อตกลงกับสหภาพยุโรปที่ดีกว่านี้ได้

- นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

นาย Charles Mitchel ประธานคณะมนตรีสหภาพยุโรป (President of the European council) ได้แสดงความยินดีต่อผลของการโหวตร่างข้อตกลงฯ ของสหราชอาณาจักร โดยเห็นว่าเป็นก้าวสำคัญของกระบวนการตามข้อ 50 ของสนธิสัญญาลิสบอน (การออกจากสหภาพยุโรป) และการเปิดโอกาสทางการแข่งขันเป็นธรรมและเท่าเทียมสำหรับสหภาพยุโรป จะนำไปสู่การรักษาระดับความสัมพันธ์ทางการค้า เช่น การจัดทำข้อตกลงทางการค้าโดยไม่กำหนดภาษีและกำหนดโควตาระหว่างสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรในอนาคต

ทั้งนี้ เนื้อหาของร่างข้อตกลงฯ ฉบับที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรนี้ มีเนื้อหาที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อเดือนตุลาคม 2562 เช่น มีการระบุให้มีระยะเวลา transition period สิ้นสุดในเที่ยงคืนของวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยจะไม่มีการเลื่อนกำหนดวันสิ้นสุด transition period ออกไปอีก และเปิดโอกาสให้รัฐบาลสามารถดำเนินการเจรจากับสหภาพยุโรปในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ Brexit ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากรัฐสภาของสหราชอาณาจักร เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม สถาบัน The Institute of Directors (IoD) ในสหราชอาณาจักร ได้ทำการสำรวจความเห็นจากสมาชิกจำนวน 192 บริษัท หลังการเลือกตั้งพบว่าภาคธุรกิจมีความมั่นใจในธุรกิจสูงสุดในรอบ 3 ปีนับตั้งแต่มีการทำประชามติเรื่องการออกจากสหภาพยุโรป ซึ่งมีดัชนีความเชื่อมั่นสูงถึง 21% ในเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้นจาก -18% เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา และมีความเห็นในเชิงบวกต่อเศรษฐกิจในระยะ 12 เดือนต่อจากนี้ ซึ่งเป็นผลจากความแน่นอนทางการเมืองซึ่งภาคธุรกิจจะสามารถวางแผนการดำเนินงานและดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ภาคธุรกิจยังคงต้องจับตามองการเจรจาความสัมพันธ์ในอนาคตระหว่างสหราชอาณาจักรกับสหภาพยุโรปในอนาคตเพื่อประเมินสถานการณ์การดำเนินธุรกิจในระยะยาวต่อไป

ที่มา: The Guardian/BBC News

ข้อคิดเห็นของ สศต.

1. การผ่านร่างข้อตกลงฯ ของรัฐสภาสหราชอาณาจักรนับเป็นสัญญาณที่ดีต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักร เนื่องจากที่ผ่านมามีความไม่แน่นอนในการดำเนินการส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวโดยภาคเอกชนได้รับผลกระทบจากการรับความเสี่ยงในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะไม่มีทางออก และค่าเงินปอนด์ที่อ่อนตัวลง ซึ่งในขณะนี้การดำเนินการเรื่อง Brexit มีการกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนตามที่รัฐบาลได้ประกาศความมุ่งมั่นที่จะออกจากสหภาพยุโรปในวันที่ 31 มกราคม 2563 และมี transition period ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น ส่งผลให้ภาคธุรกิจสามารถวางแผนการดำเนินงานและการลงทุนได้เป็นปกติ ซึ่งเป็นการเพิ่มความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจและส่งผลให้เศรษฐกิจในสหราชอาณาจักรมีกระเตื้องขึ้น ดังที่เห็นได้จากผลการสำรวจภาคธุรกิจของสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีว่าเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรจะฟื้นตัวได้ดีขึ้นอีกหลังจากได้รับความชัดเจนในเรื่องความสัมพันธ์กับสหภาพยุโรป

2. สหภาพยุโรปมีท่าทีเป็นบวกต่อผลการผ่านร่างข้อตกลงฯ ของสหราชอาณาจักร และส่งสัญญาณว่ามีความเป็นไปได้ที่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปจะเป็นไปในรูปแบบความสัมพันธ์ที่มีความแน่นแฟ้น เช่น มีการจัดทำความตกลงทางการค้าที่ส่งผลให้ระบบการค้าไม่แตกต่างไปจากเดิมที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป เป็นต้น ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางการค้าในอนาคตระหว่างทั้งสองฝ่ายจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศที่สามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในขั้นนี้ ไทยต้องจับตามองรูปแบบความสัมพันธ์ทางการค้าของทั้งสองฝ่ายเพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการค้าของไทยกับทั้งสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปในเรื่องการเคลื่อนย้ายสินค้านำเข้าจากประเทศที่สามที่อาจแตกต่างไปจากเดิม